

ชื่อเรื่อง	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่องสร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยเกล็ดปลา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
ผู้รายงาน	นางธิราณี ภูบาลี
สาขาวิชา	การศึกษาพิเศษ
ปีที่รายงาน	2558

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่องสร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยเกล็ดปลา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้ ชุดการสอนเรื่องสร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยเกล็ดปลา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่องสร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยเกล็ดปลา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 8 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งผู้รายงานเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในการดำเนินการทดลองใช้แผนการทดลองแบบ One Group Pre-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย ชุดการสอนเรื่องสร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยเกล็ดปลา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 5 ชุด แผนการสอนเฉพาะบุคคล จำนวน 10 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .55-.77 ค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ .33 - .70 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการเปรียบเทียบ ความแตกต่างก่อนและหลังการทดลองโดยใช้สูตร The Wilcoxon Matched-Pairs Signed Rank Test

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่องสร้างสรรค์งานศิลป์ ด้วยเกล็ดปลา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.88/81.66 แสดงว่าชุดการสอน เรื่องสร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยเกล็ดปลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการได้ยินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้

2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่องสร้างสรรค์งานศิลป์ ด้วยเกสตีปลา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่องสร้างสรรค์งานศิลป์ ด้วยเกสตีปลา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับพอใจมาก